

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2023**

1. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Đó là thông điệp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh tại buổi thăm, chúc Tết vào sáng 19/01/2023 (nhằm ngày 28 tháng Chạp, năm Nhâm Dần).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ công an nêu cao tinh thần, chủ động sẵn sàng các phương án, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội để nhân dân vui Xuân, đón Tết yên vui. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng đến các công nhân môi trường - những người thầm lặng, đã không quản ngày đêm lao động vất vả để giữ gìn môi trường luôn sạch sẽ, nhất là những ngày trước và sau Tết Nguyên đán.

Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân, nhất là thường xuyên thăm hỏi tình hình sức khỏe, đảm bảo an toàn lao động; tạo điều kiện tăng thu nhập để cải thiện đời sống cho người lao động. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Mâm ngũ quả và mong ước về 05 điều lành trong năm mới

Chung mâm ngũ quả trong ngày Tết là một nét văn hoá của dân tộc. Văn hoá được tạo dựng dựa trên điều kiện sống của con người. Nó không phải là một cái gì nhất thành bất biến mà luôn vận động, biến đổi cho phù hợp với không gian, thời gian.

Mỗi vùng miền của đất nước có điều kiện tự nhiên khác nhau nên sản vật cũng khác nhau. Bên cạnh đó, nền tảng và sự giao lưu văn hoá của các vùng miền là khác nhau nên không tránh khỏi đặc trưng văn hoá của mỗi vùng có những điểm khác biệt. Việc chọn các loại trái cây chưng trên mâm ngũ quả ở 3 miền của Tổ quốc có những nét riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, đó vẫn là nét văn hoá chung, có nhiều tương đồng về mục đích, ý nghĩa, chỉ là sự khác biệt trong cách thể hiện. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. [Video] Trụ sở UBND tỉnh mở cửa đón khách tham quan

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh) sẽ tiếp tục mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949